



ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง

เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

อนุสนธิประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔

เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)) ตามคำสั่งจังหวัดระนอง ที่ ๒๖๖๕/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงขอแจ้งให้ผู้เข้าสอบที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเตรียมเอกสาร หลักฐานเพิ่มเติมแสดงต่อเจ้าหน้าที่ประจำสนามสอบในวันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ และในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ อย่างไม่อย่างหนึ่ง ดังนี้

(๑) เอกสาร หลักฐาน ที่แสดงว่าได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด - ๑๙) ครบ ๒ เข็ม หรือได้รับวัคซีนชนิดแอสตราเซนเนกา ไฟเซอร์ จอร์นสันแอนจอร์นสัน และโมเดอร์นา จำนวน ๑ เข็ม โดยต้องได้รับวัคซีนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑๔ วัน ก่อนเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดระนอง (กรณีผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ต้องได้รับวัคซีนที่ อย. ในประเทศไทยรับรองมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน)

(๒) เอกสาร หลักฐาน ที่แสดงว่าได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด - ๑๙ โดยวิธีการ RT-PCR หรือแบบ Rapid Antigen Test พร้อมใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน หรือแบบ Antigen Test Kit (ATK) พร้อมใบรับรองแพทย์จากสถานบริการของรัฐหรือเอกชน ภายใน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดระนอง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๐๕๓๓

(นางอรุณญา อินอ่อน)

รองศึกษาธิการจังหวัด รักษาการในตำแหน่ง

ศึกษาธิการจังหวัดระนอง

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระนอง